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Menntamálanefnd Alþingis.

Hef verið beðinn um að gefa umsagnir mínar um eftirfarandi fhimvörp og 
þingályktunartillögur.

)( Framvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, 19. mál:

Mér líst vel á frumvarpið. Ef þessi breyting verður á lögum LÍN þá mun hún virka hvetjandi á 
námsmenn auk þess sem þetta fyrirkomulag myndi færa okkur aðeins nær því sem þekkist í 
mörgum nágrannalöndum.

Frumvarp til latga um íslenska táknmálið sem fyrsta mál heymarlausra, 12. mál:

Ég gerir mér grein fyrir því að þetta mun kosta bæði mikla fyrirhöfn og fjármuni. Engu að 
síður er ég fylgjandi þessu enda um hrein og klár mannréttindi að ræða.

Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáœtlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur, 28. mál:

Er ekki reiðubúinn til að tjá mig um tillöguna að sinni.

Virðingarfyllst,

Hjalti Jón Sveinsson, skólameistari


